

พี่น้องที่รัก

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส สมัยที่พ่ออยู่บ้านเนรเล็กทุก ๆ ปีบ้านเนรจะจัดฉลองคริสต์มาสให้กับสามเนรก่อนจะมีโอกาสกลับไปพักผ่อนกับครอบครัว ในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ เพื่อไปช่วยเหลืองานของวัดเพื่อกลับไปพบเจอครอบครัว เพราะตลอดเวลารับการอบรม สามเนรก็จะอยู่ที่บ้านเนรเป็นชีวิตหลัก



พ่อจำได้ว่ามีอยู่ปีนึง มาสเตอร์เนรได้จัดกิจกรรม ทั้งบิงโกและจับสลากรางวัล โดยการสุ่มตามเบอร์เนร ซึ่งพ่อได้เลขเบอร์เนรคือ 007 ในปีนั้นส่วนใหญ่สามเนรจะได้รางวัลกันทั้งหมด ประมาณ 4-5 ชิ้น จากความใจดีของพี่น้องสัตบุรุษในการทำบุญ จากของที่บริจาคให้เนร และความใจดีของพ่อผู้ให้การอบรมในการช่วยจัดหารางวัลให้สามเนร ซึ่งมีสิ่งของมากมาย อาทิ เช่น กีตาร์, รองเท้าฟุตบอล, เสื้อฟุตบอลทีมสโมสรสวย ๆ, เสื้อผ้าแบรนด์อื่น ๆ, ของใช้, สมุดจด, ลูกฟุตบอล, ลูกบาสและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเราสามเนรก็จะตื่นเต้นกับรางวัลและของที่จะได้รับ ในปีนั้นเช่นเดียวกันหลังจากที่เราจับสลากและเล่นเกมกันเรียบร้อยแล้วคุณพ่อก็จะอวยพรพวกเราในโอกาสพระคริสตสมภพ และมาสเตอร์เนรจะมาชี้แจงตารางเวลา ที่เราต้องทำกิจกรรมต่อไป แต่ก่อนที่เราจะไปกินเลี้ยงฉลองมาสเตอร์เนร ให้เราได้เลือกของที่ดีที่สุดหนึ่งอย่างของแต่ละคนและนำมาไว้บนเวทีในห้องประชุม โดยของที่เรานำมาที่ดีที่สุดเราจะถูกนำไปมอบให้กับพี่น้องที่ต้องการรางวัลเพื่อไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในสังฆมณฑลเชียงใหม่แน่นอนว่าเราสามเนรรู้สึก เสียหายและผิดหวังเพราะว่าเป็นของรางวัลที่ดีที่สุดของเรา พ่อจำได้ว่าพ่อได้เสื้อบอลและเสื้อ AIZ เลยต้องเลือกที่อันไหนดีที่สุด เมื่อสอบถามราคาก็ได้มอบเสื้อ AIZ ให้ไปเพราะเสื้อมีคุณภาพที่ดีกว่า ในตอนที่เรามอบหลาย ๆ คนต่างโห่ร้องด้วยความไม่พอใจบ้าง แต่ก็นำไปวางไว้บนเวทีกันทุกคน โดยเลือกของที่ดีที่สุดของตัวเองที่ได้รับ จากนั้นเราไปทาน



เลี้ยงฉลองกันและก็กลับไปพักผ่อนกันที่บ้าน เมื่อถึงเวลาเข้าบ้านณรร ใจช่วงหลังปีใหม่ม มาสเตอร์ณรรได้เรียกเราทุกคนประชุมและได้นำภาพหลายภาพมาเปิดให้เราได้รับชม เป็นภาพของรางวัลที่พวกเราได้เลือกอย่างดีที่สุดได้ถูกส่งมอบให้พี่น้องที่อาศัยอยู่บนคอย หลายคนได้รับเสื้อผ้าด้วยรอยยิ้ม ครูคำสอนกับกีตาร์ที่สวยงาม คุณยายกับรองเท้าผ้าในสวย ๆ ที่สวมให้หลานสาว เสื้อ AIZ ของพ่อได้ถูกสวมโดยวัยรุ่นคนหนึ่ง พวกเรามองภาพเหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่ว่า ของที่เราถูกบังคับมอบไปให้พวกเขาเหล่านั้น กลับทำให้คนอื่นกลุ่มได้พบความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ น้ำตาแห่งความดีใจที่พวกเขาไม่มีโอกาสจะได้รับหรือได้รับก็ไม่บ่อยมากนัก พวกเรานั่งดูของที่พวกเราแต่ละคนมอบไว้ หลายคนพยายามหาว่าอันไหนของตนเองบ้าง จากเสียงโห่ ในวันนั้นสู่เสียงแห่งการหัวเราะยินดีและการปรบมือ ของที่เราว่าดีที่สุดได้มอบให้กับคนที่เขาต้องการและมันสร้างความสุขความยินดีให้พวกเขาเหล่านั้น

พี่น้องครับ คริสต์มาสสำหรับพวกเราเป็นเวลาแห่งความสุขเป็นเวลาชื่นชมยินดี เรามีงานฉลอง กิจกรรม มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นและเข้ามาในชีวิตของเรา แต่บางครั้งในเวลานั้นบางคนหรือบางที่ก็ไม่ได้มีโอกาสพบกับความสุขแบบพวกเรา จึงมีคำกล่าวที่ว่า “เวลาที่สุขที่สุดคือเวลาที่เราได้แบ่งปัน” คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาของการแบ่งปันเหมือนที่พระเจ้าทรงมอบพระบุตรสุดที่รักแต่องค์เดียว ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เรามนุษย์ เป็นพวกเราที่ต้องออกไปแบ่งปันสิ่งดี ๆ เหล่านั้นกับผู้อื่นด้วย ขอให้คริสต์มาสของพี่น้องปีนี้มีความสุข มีเสียงหัวเราะ มีการแบ่งปัน มีความชื่นชมยินดี และสุดท้ายมีพระเจ้าอยู่ในใจของพี่น้องเสมอ ขอพระกุมารทรงอวยพรพี่น้องทุกท่าน

